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ชื่อวิทยานิพนธ  สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 

ผูเขียน   นายกอเซม มะแซ 
สาขาวิชา   การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
ปการศึกษา   2556 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับสภาพปญหาการพัฒนาครูใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี                      
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี จําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการทํางาน วุฒิ
การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาครูใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี  กลุมตัวอยางที่
ใช คือผูบริหารโรงเรียน และครู จํานวน 355 คน และผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ            
จํานวน 6 คน ใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมลูและขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาการทดสอบ t-test  คาการทดสอบ      
F-test และทดสอบรายคูตามวิธีของเชฟเฟ scheffe 
 ผลการวิจัย พบวา   
 1. ระดับสภาพปญหาการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี พบวาผูตอบแบบสอบถาม ที่มี
ตําแหนง ประสบการณในการทํางาน วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาตางกันโดยภาพรวม  
มีความคิดเห็นไมแตกตางกนั  
 3. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี ทั้ง 9 ดาน พบวาดานการปฐมนิเทศ ควรมีการ
ปฐมนิเทศอยางเปนระบบและจัดทําคูมือใหครูสามารถศึกษาไดดวยตนเอง ดานการฝกอบรมควรมี
การถายทอดความรูใหบุคลากรที่ไมมีโอกาสไดรับการพัฒนาในดานนี้ ดานการศึกษาดูงานควรมี
การวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน  ดานการสัมมนาควรเลือกหัวขอสัมมนาจากปญหา
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ที่มีในโรงเรียน  ดานการศึกษาตอควรสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาตอโดยการจัดสวัสดิการในการ
กูยืมเงินโรงเรียน  ดานการประชุมเชิงปฏิบัติการควรเลือกหัวขอที่สามารถพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู    ดานการเผยแพรขาวสารทางวิชาการควรใชวิธีการที่หลากหลายในการเผยแพร
ขาวสารเพื่อใหครูได รับขอมูลที่ เปนปจจุบัน  ดานการสอนงานควรพิจารณาบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถายทอด มีความชัดเจนและครอบคลุมในงานที่จะปฏิบัติ   และดานการ
สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการควรมีการสงเสริมเพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพของความ
เปนครูมืออาชีพ 
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ABSTRACT 

 
 This study aims 1) to study the level of teacher’s development problems in 
Islamic private schools under the office of private education in Pattani province. 2) To compare 
the level of teacher’s development problems in Islamic private schools under the office of private 
education in Pattani province look at the factors of teacher’s position, teaching experience, 
qualification, and school size. 3) To provide guidelines for teacher’s development in Islamic 
private schools, under the office of private education in Pattani province. The sample of the study 
comprise of 355 school directors and teachers and 6 interviewees. Questionnaires distribution and 
interview methods were used for data collection and obtaining guideline information for teacher’s 
development in Islamic private schools, under the office of private education in Pattani province. 
Whereby, the percentage, mean result, t-test, f-test, and multiple comparisons test of (scheffe) 
were adopted as statistic analytical tools.  
 
 The findings reveal that 1) teacher’s development problems in the Islamic 
private schools are rated at the middle level of the problem. 2) There is no significant different if 
compare the teacher’s development problem with the factors of; teacher’s position, teaching 
experience, qualification, and schools size. 3) The guidelines for teacher’s development in Islamic 
private schools can be stated in 9 aspects.  First, the orientation; it is should be systematic 
arrangement and the orientation documents should be in place for teacher self study. Second, 
training, the opportunities should be more provided to teachers who less opportunity to have the 
trainings. Third, study visit, it should be clear objectives and well plan. Forth, seminar, the focus 
should be from the school problems. Fifth, further studying, school fund should be in place to 
encourage teachers to further their study. Sixth, workshop, the focus should concern on teacher’s 
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development. Seventh, academic news distribution, it should be various and updated. Eighth, job 
training, the coach should be a person who is good in delivering and professional in his field. 
Ninth, academic research promotion, schools should encourage their teachers to develop teaching 
professional skills.  
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 التعليم لمكتب التابعة الأهلية الإسلامية المدارس معلمو جههاايو التي المشاكل  البحث موضوع
  .التنمية نحو وتوجيههم فطاني بولاية اصالخ

  مأسي  قاسم  الباحث
  وتدبيرها الإسلامية التربوية الإدارة    التخصص

  هجرية 1434      الجامعي العام
  

  البحث مستخلص

 
 الأهلية الإسلامية المدارس في المعلمين مشاكل دراسة) 1 إلى البحث هذا يهدف

 معلمو يوجهها التي التنمية مشاكل مستويات مقارنة) 2 انيفط بولاية الخاص التعليم لمكتب التابعة
 في والخبرة المنصب بحسب موزعة فطاني بولاية الخاص التعليم لمكتب التابعة الأهلية الإسلامية المدارس
 معلمي إلى وتوجيهها التنمية ومبادئ الاقتراحات جمع) 3 المدارس وحجمالعلمية، والاجازات العمل

 هذه في المستخدمة العيناتو .فطاني بولاية الخاص التعليم لمكتب التابعة الأهلية ميةالإسلا المدارس في
 6  مع الخاصة قابلةالمو نفراً 355 وعددهم الأهلية الإسلامية المدارس ومعلمي مدراء من تتكون الدراسة
 لجمع خدمةالمست كأداة والمقابلة المباشرة مع الاستبيان المسحي والاستبيان البحث يتضمن .أشخاص

 فطاني بولاية الخاص التعليم لمكتب التابعة الأهلية الإسلامية المدارس معلمي تطوير لغاية  الفعل ردود
 ،  t-testبينما كانت الإحصائيات المستخدمة تتكون من النسبة المئوية والمعدل العام، واختبار

    .scheffe والاختبار الثنائي وفق نظرية  F-testواختبار
 -: أن النتائج وأظهرت

 لمكتب التابعة الأهلية الإسلامية المدارس معلمي تطوير المشاكل في مستوى : أولا
  .المتوسط المستوى في عموماً فطاني بولاية الخاص التعليم

 لمكتب التابعة الأهلية الإسلامية المدارس لتطويرمعلمي المشاكل مقارنة عند : ثانياً
 اختلاف مستوى ايبين من حيث المناصب والخبرة في العمل على فطاني بولاية الخاص التعليم

 النظرة أن وجدنا المدارس وحجم العمل في الخبرة مع المشاركين أن وجدت والإجازات العلمية
  . موحدة تكون أن وكادت كثيراً مختلفة تكن لم الأهلية الإسلامية المدارس معلمي تطوير في والآراء

 لمكتب التابعة الأهلية الإسلامية المدارس معلمي لتطوير تقدم التي الاقتراحات : ثالثاً
 أن حيث .التربوي التوجيه وهي ألا نبجوا أو نقاط 9 تتلخص في فطاني بولاية الخاص التعليم
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 المعلم يستطيع حيثالتربوي  والتدريب المعلمين دليل واعداد منهجياً توجيهاً يكون أن ينبغي التوجيه
 مع جيداً تخطيطاً لها يخطط أن ينبغي حيث التربوية والعلمية والرحلات لمفرده همن والاستفادة دراسته

يتم اختيار وتحديد الموضوع الذي له علاقة بالمشاكل الحالية  التربوية والندوات الواضحة الأهداف
التخصصي حيث ينبغي أن يشجع الموظفين للتأهيل العلمي التخصصي بطريق القرض  العلمي والتأهيل

 تحسين إلى يؤدي للنقاش المطروح الموضوع يكون حيث التربوي العمل وورش ن من المدرسةالحس
 معلومات لنشر المتنوعة الأساليب استخدام حيث منالمعلومات العلمية والتربوية  وتبادل التعليم
 دريبالت نتائج نقل على القدرة لديهم الذي الأفراد اختياروالتدريب العملي بطريق  للمعلمين الساعة

 معلماً ليكون المعلم مهنة تطوير على تشجيعال بحيث وأخيراً تعزيز الاداء الاكاديمي شاملو بوضوح
   .ممتازاً

  


